



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กสศ.ชี้โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประสบผลสำเร็จ เตรียมออกเครื่องหมายการค้าสหกรณ์เป็นนักผลิตเมล็ดพันธุ์มีอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเมินโครงการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สำเร็จตามเป้าหมาย 100 % หลังสหกรณ์สามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ เข้าใจการผลิตเมล็ดพันธุ์มากขึ้น พร้อมเล็งออกเครื่องหมายพิเศษ ยืนยันความเป็นนักผลิตเมล็ดพันธุ์มีอาชีพ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประเมิน โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสถาบันเกษตรกร ช่วงต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคมที่ผ่านมา ตามนโยบายจัดระบบการปลูกข้าว โดยการให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการทำนา เพื่อตัดวงจรระบาดของศัตรูพืชและรักษาระบบนิเวศน์ในนาข้าวให้สมดุล พบว่า สามารถดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 11 แห่งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี สุโขทัย นครสวรรค์ แพร่ อุตรดิตถ์และสุโขทัย ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในพื้นที่ 4,837 ไร่ ได้ผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดี 131.451 ตัน ซึ่งขณะนี้ได้ส่งมอบให้กับกรมวิชาการเกษตร เพื่อรอกำนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ ปัญหาที่พบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจากมีฝนตกชุก ทำให้เกิดพื้นที่เสียหายจำนวนกว่า 700 ไร่ ซึ่งการที่เกิดฝนตก ส่งผลทำให้ถั่วยุบ และหากฝนตกหนักและมีความชื้นสูงมาก ๆ จะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย เนื่องจากพืชตระกูลถั่ว เป็นพืชที่ฉ่ำน้ำ เชื้อราเข้าทำลายได้ง่าย เช่น โรคราน้ำค้าง โรคเน่าคอดิน คอหักพับเพราะเชื้อรากัด ซึ่งเกษตรกรจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีดูแลต้นถั่วในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

นายสมชาย กล่าวอีกว่า สำหรับการประเมินผลความสำเร็จด้านการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ เกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชให้กับสหกรณ์ นับว่ามีผลสำเร็จ 100 % เนื่องจากทุกสหกรณ์สามารถทำตามขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตรงตามหลักวิชาการ แต่อาจมีบางช่วงที่มีฝนตกชุก หรือเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการบ้าง แต่ความสำเร็จที่วัดได้คือเกษตรกรหรือสมาชิกสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์มากขึ้น ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กระตุ้นให้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นว่าในการจะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ดีนั้น มิใช่เพียงนำเมล็ดพันธุ์มารวบรวมและขายให้เกษตรกรอื่นๆ ซื่อไปปลูกต่อ แต่ควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีตั้งแต่ในแปลงเพาะปลูก มีกระบวนการดูแลทุกขั้นตอน ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่เกษตรกรมีความเข้าใจในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น

ส่วนการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อจะพัฒนาสหกรณ์ให้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างมืออาชีพนั้น ที่ผ่านมา สหกรณ์หลายแห่งเคยปลูกถั่วเพื่อทำเมล็ดพันธุ์อยู่บ้าง และในบางสหกรณ์อาจยังไม่เคยคิดจะดังกล่าว แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการนี้พบว่าหลายสหกรณ์มีความตั้งใจ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยทางกรมฯ จะขอประเมินผลการดำเนินโครงการในช่วง 2-3 ฤดู คาดว่าจะสามารถเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อไปได้ และกรมฯ จะมีการประเมินเพื่อประกาศรับรองความเป็นมืออาชีพในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่สหกรณ์ โดยมีแนวคิดที่จะจัดทำเครื่องหมายรับประกันคุณภาพให้กับสหกรณ์ที่สามารถเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มืออาชีพ ซึ่งอาจจะเป็นตราสัญลักษณ์เครื่องหมายมาตรฐานสินค้าสหกรณ์ด้านเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า หากเมล็ดพันธุ์ออกจากสหกรณ์กลุ่มนี้ เกษตรกรที่ซื้อต่อเพื่อไปเพาะปลูกสามารถวางใจได้ในเรื่องคุณภาพว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดี